
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2566  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
 1. นายมงคล  ชนะขันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 2. นายอ่อนศรี  พวงลาภ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 3. นายอุทัย  ประนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 4. นายบุญช ู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 5. นายพา  สุทนัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 6. นายสุมล  ผาดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 7. นายสมบูรณ์  คำผาลา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 8. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 9. นายสมศรี  ระอองศรี สมาชิกสาภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 10. นายเอกชัย  พวงจำปา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 11. นายไชยวัฒน ์ ใสดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 12. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเสนีย ์  จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 2. นายสงัดชัย  ระวิเวช  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 3. นายสมบูรณ์  ลุนประจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 4. นางหนูพิศ  สิงห์แก้ว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 5. นายบุญศรี  ขันคูณ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 6. นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อำนวยการกองช่าง 
 7. นางนันทวรรณ โวหาร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 9. นางเบญญาภา บุรณชัยนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10. นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 11. นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 12. จ่าเอกธีรศักดิ์ เมฆใส  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13. นางกรรณิการ์ สาระมูล  คร ู  

/14. นางสาวประไพศรี... 
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 14. นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 15. นายกิตติศักดิ์ โคตทอง  นิติกร 
 16. นายประเวช  วงษ์ไทย  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 17. นางสาววนิดา บัวสะบาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 18. นางสุพัตรา  ศิริวงค์  จ้างเหมาบริการ 
 19. นางสาวสมใจ ดาบุตร  จ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุม   เวลา  10.00 น. 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เรียน ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล                    
เลขานุการสภาเทศบาล      และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
    สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2566  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
    มาประชุมครบองค์ประชุม  12 ท่าน  ขอเรียนเชิญสภาเทศบาล  บูชาพระรัตนตรัย 
    และเปดิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมงคล  ชนะขันธ์  1. เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล      ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2566 
    2. เทศบาลตำบลนาจะหลวย รายงานการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน                 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสาร              
        ทีท่่านได้รับ 
    3. แนะนำพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ เชิญแนะนำตัวครับ 
จ่าเอกธีรศักดิ์  เมฆใส  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กระผม จ่าเอกธีรศักดิ ์  เมฆใส  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา              
    สาธารณภัย ย้ายมาจากเทศบาลตำบลภูจองนายอย มาประจำการ เมื่อวันที่               
    1 พฤศจิกายน 2566 สัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามรถที่มีมาพัฒนางาน            
    ของเราให้มีศักยภาพยิ่งขึ ้นไปประสานทางโทรศัพท์เบอร์ป้องกันฯ โดยตรง             
    081-3067469   ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
    ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2566  เม่ือวันที่  25  สิงหาคม  2566 

นายมงคล  ชนะขันธ์  สมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สงสัยในรายละเอียดข้อมูล
                                                                                                            /ไม่มี... 
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ไม่มีลงเฉพาะจำนวนเงินของโครงการไม่มีรายละเอียดของงาน เช่น ความกว้าง  
ความยาว แก้ไขด้วย 

นายมงคล  ชนะขันธ์  หน้าไหนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  ข้อที่แปรญัตติ ทุกงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายมงคล  ชนะขันธ์  รายละเอียดที่แปรทั้งหมดหรืออย่างไร 
ประธานสภาเทศบาล 

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เฉพาะแผนงานที่เป็นของช่าง แผนงานโยธา ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายมงคล  ชนะขันธ์  หน้า  29  เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม
ผู้อำนวยการกองช่าง   นายชาญชัย วงศ์ไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ 
    ท่าน รัฐพงษ์  สำราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้ขอความชัดเจน                
    รายละเอียดต่าง ๆ ท่านเข้าใจดีอยู่แล้ว เพราะท่านได้เสนอต่อที่ประชุมที่ผ่านมา
    เกี่ยวกับรายละเอียดในวันนั้น เข้าใจว่าเป็นลักษณะรายละเอียดพอสังเขปที่ จะ                                    
    ดำเนินการบรรจุรายละเอียดให้ที่ประชุมในขณะที่ทำเทศบัญญัติงบประมาณ               
    รายจ่าย คอื ถนนหลังเทศบาลตำบลนาจะหลวยที่กระผมเขา้ใจ แล้วรายละเอียด
    ในเทศบัญญัติท่านก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาฯแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภา           
    ดูรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติม แก้ไข รายงานการประชุม หรือไม่   หากไม่มี               
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย รับรองรายงาน                 
    การประชุมสภาเทศบาล ดังนี้  

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวยรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ดังนี้  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2566 
โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
    ครั้ งที่   2 ประจำปี พ.ศ. 2566  เ ม่ือวันที่   25  สิงหาคม  2566                    
              /ด้วยคะแนน... 
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ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
รับรอง  จำนวน    11 เสียง 

     ไม่รับรอง จำนวน     - เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน     1 เสียง   (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมงคล  ชนะขันธ์  4.1 ญัตติรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ                                       
ประธานสภาเทศบาล                       เทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปี พ.ศ. 2566 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
          ชี้แจงรายละเอียด 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด    
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉัน นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                
    ขอเสนอญัตติรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ    
    ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ
    ผลการประเมินดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับแล้ว 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติรับรองรายงานผลการ
ประธานสภาเทศบาล  ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาจะหลวย   
                                          ประจำปี พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 

/10 นายสมศรี... 
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     10. นายสมศรี  ระอองศรี 
     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
             ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง               
    11  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง  

    4.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด    
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบร ิหาร ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน                      
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               
    ขออนุญาตอ่านญัตติแทนท่านนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า นายเสนีย์ จำปาเทศ            
    นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
    ได้ดำเนินการและพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๗ เพื่อจ่ายเงินคืน
ผู้สูงอายุ  จำนวน  ๒  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  76,0๔๒.๒๙  บาท  ดังนี้ 
(๑) นายวุฒิชัย ใยสุข บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่                                
๓ ๓๔๙๙ ๐๐๐๑๕ ๐๖ ๓  ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก
เทศบาลตำบลนาจะหลวย เป็นรายเดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท รวม ๙๙ เดือน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้เทศบาล
ตำบลนาจะหลวยเต็มจำนวนเป็นเงิน ๕๙,๔๐๐ บาท  เมือ่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓   
(๒) นายสุดใจ ศรีสะอาด บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๘ บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่  ๓ ๓๔๐๘ ๐๐๐๐๙ ๘๒ ๙ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เป็นรายเดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท            
รวม ๒๗ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๐๐ บาท  ทั้งนี้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าว   
                  /คืนให้เทศบาล... 
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คืนให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย โดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๙ งวด รวมเป็นเงิน
จำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท     พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๔๔๒.๒๙ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน ๑๖,๖๔๒.๒๙ บาท  ชำระงวดสุดท้ายเมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖ 
ขอได้โปรดพิจารณา 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ทั้งสองท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นข้าราชการที่ได้รับบำนาญและได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากว่าทั้งสองรายได้รับ 

สวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐแล้วไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วเรียกคืน 
ทั ้งสองรายได้นำเงินคืนเทศบาล ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีให้คืนเงิ นจำนวน                   
ที่เรียกคืนให้ผู้สูงอายุที่ได้คืนให้เทศบาล มีระเบียบมาว่าให้คืน โดยการคืนก็ให้ใช้
เงินสะสมและต้องได ้ร ับการอนุ มัต ิจากสภาฯ เป ็นการคืนตามระเบ ียบ              
ตามหนังสือสั่งการ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ                      
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   
    เพ่ือจ่ายเงินคืนผู้สูงอายุ  จำนวน  2 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,042.29 บาท
             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               
    พ.ศ. 2567  โปรดยกมือ 

ผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศรี 

/11. นายสมบูรณ์... 
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     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา  
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรให้อนุ มัต ิจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือจ่ายเงินคืนผู้สูงอายุ จำนวน  2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
76,042.29 บาท  โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เพื่อจ่ายเงินคืนผู้สูงอายุ จำนวน  2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,042.29 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

    4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
               (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด    
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม 
ผู้อำนวยการกองช่าง  นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
    โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เนื่องจากงบประมาณ   
    ไม่ได้ตั้งไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
    ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16   
  แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี              
  ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost)  
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน 
  ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ 
           /1) เป็นแผง... 
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด  
    ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
    แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ  
    แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ 
    จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   
  Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ  32,000  บาท  
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
02.กิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละเผยแพร่
ช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง งบประมาณ
ตั ้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 200 ,000 บาท โอนลดครั ้งนี้  
32,000 บาท คงเหลือหลังโอน 168,000 บาท  
รวมโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดพิจารณา 

/นายมงคล... 
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นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ                      
ประธานสภาเทศบาล  ทีป่ระชุมญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 32,000 บาท 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ             
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 (โอนตั้ งจ่ ายรายการใหม่ )                       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 32,000 บาท โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ  1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี
      11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรให้อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ             
 รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้ งจ่ายรายการใหม่ )                       
 จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ งบประมาณ  32,000 บาท  โปรดยกมือ (ไม่มี)            

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งบประมาณ 
    32,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

4.4 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน      
      บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรี   นายเสนีย์  จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย ขอเสนอญัตติร่าง                  
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 
    ในอาคาร พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตูผล ดังนี้ 

/หลักการ... 
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หลักการ  
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลนาจะหลวย อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติ  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖6    

    เหตุผล  

  โดยที่ เป ็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการ
ช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่ง
ระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  สอบถามผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เพิ่มเติมเป็นเทศบัญญัติบังคับให้บุคคล
ประธานสภาเทศบาล  ในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลดำเนินการตามระเบียบนี้ใช่หรือไม่  

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ เรียน ประธานสภา สมาช ิกสภา ฝ่ ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน                  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางเบญญาภา บุรณชัยนันท์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตามร่าง              
    เทศบัญญัติในข้อ 9 หน้า 2 ของเทศบัญญัติระบุ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่                
    ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)                
    ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
    ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
    ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
    อาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบ            
    กำหนดระยะเวลาที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่กำหนดให้              
    ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ตามที่ผมรับฟังตามความเข้าใจ คราวก่อนก็ขออนุมัติเลี้ยงวัวปรับไม่เกินเท่านั้น
ประธานสภาเทศบาล  เท่านี้ ถ้าไม่ปรับจะถือว่าละเว้นหรือไม่ เทศบัญญัติต่าง ๆ ที่อนุมัติไป 

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนในฐานะเจ้าของเรื่อง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ที่เสนอส่วนใหญ่การตราเทศบัญญัติจะต้องมีบทลงโทษประกอบกฎหมายนั้น ๆ   
    เทศบัญญัติเป็นกฎหมายท้องถิ่น การตราจะต้องมีบทลงโทษประกอบมิฉะนั้น          
    จะเสมือนไม่ได้ตราขึ้นมา  

 

/นายมงคล... 
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นายมงคล  ชนะขันธ์  ที่ผ่านมาขออนุมัติไปหลายเรื่องอยากให้สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น การ
ประธานสภาเทศบาล  ตราเทศบัญญัติเป็นเรื่อง ๆ ไป เชิญครับ 

นายสมบูรณ์  คำผาลา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมบูรณ์  คำผาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในกรณีบังคับให้ทำบ่อดักไขมัน
    จำเป็นต้องทำทุกบ้านหรือไม่ หรือเฉพาะแต่ห้างร้านที่ประกอบการร้านอาหาร     
    โรงงาน หรือบ้านธรรมดา หมายความว่า มีความจำกัดที่จะบังคับผลจุดนั้นได้              
    หรือไม่ หรือจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขาย เช่น ร้านอาหาร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ 
    ทั่วไป หรือควบคุมทุกท่านที่มีอาคารในเขตเทศบาล ขอความกระจ่างด้วย 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายเอกชัย  พวงจำปา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  คือ ตัวนี้พอเข้าใจนะครับ    
    ระบบน้ำทางตลาดทุกร้านตอนนี้ใช้ระบบถังแซทหรือถังน้ำล้น ถ้าโครงการนี้จะ  
    ช่วยบำบัดไขมันตรงแหล่งน้ำเข้าใจ แต่จะไปบังคับให้ติดตั้งคงไม่ได้ ผมเคย               
    นำเสนอตั้งแต่เข้ามาแรก ๆ คือ ทำบ่อบำบัดลงแหล่งน้ำดีกว่าจะบังคับให้ติดตั้ง      
    ทุกบ้าน 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ เข ้าร่วมประชุม ทุกท่าน                     
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกที่ได้สอบถามประเด็นแรก บังคับใช้กับอาคารใด         
    ขออนุญาตนำเรียนในข้อ 4 คำจำกัดความอาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน 
    ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่             
    อาศัยหรือใช้สอยได้ ดังนั้นจึงนับรวมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่คนเข้าไปอยู่อาศัย               
    ใช้สอย สำหรับการบังคับใช้จะไม่รวมอาคารที่ปลูกสร้างก่อนเทศบัญญัตินี ้ตรา            
    ขึ้นมา ดังนั้นอาคารที่จะมีผลต่อการบังคับใช้เทศบัญญัติ คือ อาคารที่มีการปลูก              
    สร้างใหม่ จะอยู่ในหน้า 2 อาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ให้มีการดำเนินการติดตั้ง
    บ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคาร                                         
    หากอาคารใดอยู่ระหว่างปลูกสร้าง ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้มีการ    
    ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน ประเด็นถัดมาที่ท่านสมาชิกได้แสดง               
    ความคิดเห็นในการบำบัดน้ำเสีย เหตุที่มาของการตรากฎหมายว่าอาคาร            
    ทุกอาคารต้องติดตั้งบ่อดักไขมันทุกอาคารคืออาคารใหม่ไม่รวมอาคารเก่า                    
    เป็นข้อยกเว้นโดยอนุโลม เหตุที่จะต้องให้อาคารใหม่ทุกอาคารติดตั้งบ่อดักไขมัน 
    เพ่ือเป็นการลดภาระของระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    จะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องบำบัดน้ำเสีย แต่เหตุที่ทำไมเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    จะต้องตราเทศบัญญัตินี้ เนื่องจากว่าในภาพรวมของประเทศไทยการบำบัดน้ำ   
               /เสียในเมือง... 
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    ใหญ่ค่อนข้างจะเป็นปัญหา หากทุกอาคาร ทุกหลังคาเรือนปล่อยน้ำเสียไปลงที่ 
    บ่อบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อที่จะให้ อปท. บำบัดน้ำเสียได้จุดเดียวตรงนั้นจะเป็น          
    ภาระอย่างมาก ดังนั ้นทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการให้มีการบำบัดน้ำเสีย               
    ข้างต้นที่ครัวเรือน ดิฉัน ขออนุญาตนำเรียนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเทียบเคียง   
    กับการกำจัดขยะ เหตุใดจึงต้องมีกิจกรรมหรือโครงการกำจัดขยะคัดแยกขยะ            
    ที่ต้นทางจากครัวเรือน เนื่องจากว่าจะช่วยลดภาระการกำจัดขยะรวม สำหรับ                
    การบำบัดน้ำเสียก็เช่นกัน พื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวยอาจจะยังไม่ได้รับ                          
    ผลกระทบแต่ในส่วนกลางเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ทำหนังสือเร่งรัด                    
    ขออนุญาตนำเรียนต่อสภาที ่เคารพ ส่วนกลางทำหนังสือเร่งรัดทุก อปท.                   
    เนื่องจากการตราเทศบัญญัติติดตั้งบ่อดักไขมันได้ส่งถึง อปท. มาหลายปีแล้ว           
    ล่าสุดเป็นหนังสือเร่งรัดว่าให้ทุก อปท. ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ผมเห็นว่าน่าจะดำเนินการนำร่องไปก่อนเหมือนกับการวางถังขยะทั่ วไปก่อน                
ประธานสภาเทศบาล  ที่จะออกเทศบัญญัติไป  ออกเทศบัญญัติมาไม่น้อยฉบับแต่ไม่ปฏิบัติตาม                                      
    เทศบัญญัติตั ้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่เทศบาลยังไม่มีการปรับในเทศบัญญัติที่อนุมัติ             
    อันนี้ก็จะเหมือนกันกับที่ผ่านมา ผมมองอย่างนี้ หรือท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเป็น               
    อย่างไร มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กรณีการ
นายกเทศมนตรี   ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับ เรื่อง การกำหนดให้มีบ่อดักไขมัน ให้มองถึงอนาคต     
    ข้างหน้า ผมนำเรียนว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลในด้านสาธารณสุขกำหนดให้   
    อปท.ตราเป็นเทศบัญญัติเกี่ยวกับ เรื่อง การบังคับใช้บ่อดักไขมัน ตามที่ ท่าน                
    ประธานสภาเข้าใจตราเป็นเทศบัญญัติแล้วไม่นำไปใช้เป็นอีกมุมมองหนึ่ง อยาก 
    ให้ทุกท่านคิดว่าเราเป็นท้องถิ่นดูแลชุมชนต้องใช้กฎหมายท้องถิ่น เมื่อเกิดเหตุ           
    สามารถนำมาใช้ได้ทันที แต่ถ้าไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องนั้น ๆ เมื่อเกิดเหตุแล้ว                
    ค่อยมาตราเป็นเทศบัญญัติ กระผมเกรงว่าจะไม่ทันท่วงที ขอนำเรียนให้ท่านได้เข้าใจ 

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน             
ผู้อำนวยการกองสาธารรสุขฯ ขออนุญาต นำเรียนข้อมูลประกอบเพื่อความมั่นใจต่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน            
    ในการที ่จะอนุมัติตราเป็นเทศบัญญัติขออนุญาตทุกท่านได้ดูหน้าสุดท้าย                
    ของเอกสารที่มอบให้ทุกท่าน เอกสารหน้าสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างของถังดัก                
    ไขมันสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือน ตึก อาคารที่สร้างใหม่ เฉพาะที่สร้างใหม่เท่านั้น
    ที่จะบังคับใช้ในเทศบัญญัตินี ้ ลักษณะที่ท่านเห็นจะเป็นกล่องพลาสติกหรือ              
    ถังพลาสติก จากรูปที่ให้มาราคาหลักร้อย ดังนั้น ผลกระทบต่อเจ้าของอาคาร       
    จะมีน้อยมากเพราะค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่ก่ีร้อยบาทและการบำรุงรักษาก็ง่าย  น้ำเสีย   
    ที่ผ่านจากอ่างล้างจานจะมีตะแกรงกรองเศษอาหารหลังจากนั้นน้ำที่มีไขมัน                             
                          /ติดออกไป... 
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    ติดออกไปก็จะถูกดักไว้จะมีเฉพาะน้ำเท่านั้นที่ปล่อยลงสู่ทางสาธารณะ               
    หากเทศบัญญัตินี้ตราและประกาศใช้แล้ว กองช่างจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้    
    การควบคุมอาคารออกแบบอาคารจะต้องยึดเทศบัญญัตินี ้ประกอบในการ            
    ขออนุญาตปลูกสร้าง 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การติดตั้ง
ประธานสภาเทศบาล  บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2566  ที่ผู้บริหารได้เสนอมาในครั้งนี้ 
             สมาชิกสภาทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือมีความ
    เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

นายเอกชัย  พวงจำปา  ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายมงคล  ชนะขันธ์  ขอผู้รับรอง 2 ราย 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง  2  ราย   
     1. นายรัฐพงษ์     สำราญรื่น     
     2. นายไชยวัฒน์   ใสดี         
    ผมขอมตทิีป่ระชุมว่าทา่นใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศรี 
     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
มติที่ปะชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายมงคล  ชนะขันธ์  ในการพิจารณาวาระที่สองตามระเบียบฯ  ข้อ  45  ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/นายมงคล... 
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4.4.1 วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ผมขอถามที่ประชุมท่านใดเห็นชอบรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลนาจะหลวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
    โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ  

1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศรี 
     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนน
เสียง  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 4.4.2 วาระที่สอง (ชั้นแปรญัตติ) ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
ประธานสภาเทศบาล  บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
    และมีสมาชิกเป็นกรรมการแปรเต็มสภา มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติ โปรดยกมือ 

    (ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ) 

    เมื่อไม่ม ีกรรมการท่านใดเสนอขอแปรเพ่ิมเติมหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนแล้ว            
    ผมขอถามมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 
      

/1. นายสมศักดิ์... 
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     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
2. นายบุญชู  นามโล 

     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศรี 
     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  11  เสียง                  
  งดออกเสียง  1  เสียง        

4.4.3 วาระที่ 3 (ชั้นลงมติ) ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566    

นายมงคล  ชนะขันธ์  สำหรับวาระนี้เป็นการลงมติว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอถามใน                 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย            
    เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 

2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท์ 
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายพา  สุทนัง 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศรี 
     11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

/ท่านใดไม่... 
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ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่ อง                  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

    (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง                  
    การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง           
    ข้างมาก  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    4.5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
          (ตั้งจ่ายรายการใหม่)   

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด    
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ์ เร ียนประธานสภา สมาช ิกสภา ฝ่ ายบร ิหาร ผู้ เข ้าร่วมประช ุม ทุกท่าน                      
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               
    ขออนุญาตอ่านญัตติแทนท่านนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า นายเสนีย์ จำปาเทศ            
    นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ           
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้             
    จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์                  
    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
    จำนวน  1  เครื่อง ดังนี้ 
    1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท   
                 จำนวน  1  เครื่อง   
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อยกวา                     
  19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาท ี

/- มีความเร็ว... 
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          - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี
                      (ppm) หรือ  5 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  4,100  บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย               

 ประเภทรายจ่ายอันเก่ียวเนื่องกับการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
1. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 1,900 บาท โอนลดในครั้งนี้ 1,900 บาท คงเหลือหลังโอน - บาท  

2. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันปิยมหาราช งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 2,580 บาท  โอนลดในครั้งนี้ 2,200 บาท คงเหลือหลังโอน 380 บาท 
รวมโอนลดประมาณในครั้งนี้  4,100 บาท 
รวมโอนงบประมาณในครั้งนี้  4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดพิจารณา 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ                      
ประธานสภาเทศบาล  ทีป่ระชุมญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
              จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,100 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร                                          
    อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    (โอนตั้งจ่ายรายการใหม)่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
              จำนวน  1  เครื่อง ราคา 4,100 บาท โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ   

1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 

/6. นายไชยวัฒน์... 
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      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี
      11. นายสมบูรณ์  คำผาลา 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรให้อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ             
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้ งจ่ายรายการใหม่) จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน  1  เครื่อง 
ราคา 4,100 บาท โปรดยกมือ (ไม่มี)            

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม        
    ติดตั้งถังหมึก  (Ink Tank Printer)  จำนวน  1  เครื่อง ราคา 4,100 บาท 
                  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.07 น. 

เริ่มประชุม(ต่อ)   13.00 น.     

    4.6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
           (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด    
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ์ เร ียนประธานสภา สมาช ิกสภา ฝ่ ายบร ิหาร ผู้ เข ้าร่วมประชุม ทุกท่าน                      
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               
    ขออนุญาตอ่านญัตติแทนท่านนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า นายเสนีย์ จำปาเทศ            
    นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย ขอเสนอญัตติเพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบล            
    นาจะหลวย ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
    พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอ้ี             
                                               /และโต๊ะ... 
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และโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานพนักงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
เนื่องจากเก้าอี้และโต๊ะปฏิบัติงานเดิมใช้งานมาเป็นเวลานาน และมีการชำรุด          
จึงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่ง
คร ุภัณฑ์ดังกล่าวไม ่ได ้ตั้ งงบประมาณไว ้ จ ึงขอโอนตั้ งจ่ายรายการใหม่
รายละเอียดดังนี้ 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
1. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามรายการดังนี้  
1. เก้าอี้ทำงาน สำหรับการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน           
1 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท   
2. เก้าอี้ทำงาน สำหรับการปฏิบัติงาน ของนักพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักประชาสัมพันธ์/เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/นิติกร จำนวน  6 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 
15,000 บาท 
3. โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งใหม ่จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,250 บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
รวมงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น 25,050 บาท (สองหม่ืนห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  25,050  บาท 
1. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  จำนวน  186,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา 
จำนวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล  เนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งปลัดเทศบาลและมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอนลดได้ งบประมาณตั้ง
ไว้ 186,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 181,000 บาท ขอโอนลด 
25,050 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 155,950 บาท 
รวมโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,050 บาท (สองหม่ืนห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
การโอนงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย  

          /รายการใหม่... 
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                         รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ขอได้โปรดพิจารณา  

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรีอไม ่เชิญครับ                    
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู  นามโล   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผม นายบุญชู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทำไมราคาแตกต่างกัน    
    ทำไมไม่ซื้อราคาเท่ากัน 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ราคาเก้าอี้ไม่เท่ากัน ขอนำเรียนชี้แจงดังนี้ เก้าอี้สำหรับนักบริหารหัวหน้าฝ่าย            
    จะอยู ่ที่ราคา 4,800 บาท ส่วนตัวละ  2,500 บาท จะเป็นเก้าอี ้สำหรับ                
    ฝ่ายวิชาการซึ่งไม่ใช่สายบริหารราคาก็จะต่างกัน นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567             
    (ตั้งจ่ายรายการใหม่) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้ และโต๊ะสำหรับ             
    ปฏิบัติงานพนักงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจะหลวย                
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท เก้าอี้ทำงาน สำหรับ     
    การปฏิบัติงาน ของนักพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที ่พัฒนาชุมชน/นักวิเคราะห์                   
    นโยบายและแผน/นักประชาสัมพันธ์/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
    นิติกร จำนวน  6 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 15 ,000 บาท             
    โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ย้ายมาดำรง              
    ตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,250 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น 
    ควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
    เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 25,050 บาท 
    โปรดยกมือ  
    ผู้ยกมือ 

1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 

/8. นายเอกชัย... 
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      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี    
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง   

   สมาช ิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
   งบประมาณ พ.ศ. 2567  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน               
   จำนวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 25,050 บาท   โปรดยกมือ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 (โอนตั้ งจ่ายรายการใหม่) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน               
    จำนวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  25,050 บาท  ด้วยคะแนนเสียง                 
    10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

นายมงคล  ชนะขันธ์  กองการศึกษาได้นำเอกสารมายื่นเมื่อตอนเข้าประชุม ผมขอมติที่ประชุมบรรจุญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566             
    ในญัตติข้อ 4.7  โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 
      1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี    
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจุญัตติในข้อ 4.7  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง                 
                                        งดออกเสียง  2  เสียง  

4.7 ญัตติขอความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล                         
          ตำบลนาจะหลวย และการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ                       
                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย                                                                                                                  
                 /นายมงคล...     
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นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล    

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอมอบให้ นางกรรณิการ์ สาระมูล ชี้แจงรายละเอียด    

นายกเทศมนตรี 

นายมงคล  ชนะขันธ์  อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 

นางกรรณิการ์  สาระมูล  เร ียนประธานสภา สมาช ิกสภา ฝ่ายบร ิหาร ผู้ เข ้าร่วมประช ุม ทุกท่าน                      
คร ู    ดิฉัน นางกรรณิการ์  สาระมูล  ตำแหน่ง ครู ขออนุญาตอ่านญัตติแทน                        
    ท่านนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขอความเห็นชอบในการย้าย/                 
    รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย และการเปลี่ยนแปลง
    ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย                
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ  
ในขั้นตอน การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือจัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบในการย้ายรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบล
นาจะหลวย จัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือรวมเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งเดียว (ย้าย/รวม ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม ไปรวม
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง)  
และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ในขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 3 จัดทำประกาศเปลี่ยนชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อศูนย์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาจะหลวย จัดทำประกาศเปลี่ยน
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
เหตุผล   
ด้วย เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความจำเป็นต้อง ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพื่อรวมเป็นแห่งเดียว และเปลี่ยนแปลงชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลนาจะหลวยรับ
ถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่        
               /องค์กรปกครอง... 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการ
พัฒนาชุมชน และกรมการศาสนา มีการบริหารจัดการศูนย์ที่แตกต่างและ
หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เทศบาลตำบลนาจะหลวย        
จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาจะหลวย
ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานที ่และด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงมีความประสงค์ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบ ย้าย/รวมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม ไปรวม
กับย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เพื่อรวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งเดียว  
2. ขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากชื่อศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง ภายใต้ชื่อ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
ระเบียบ  
เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1. ด้านการบริหารงาน 
   1.2 ด้านการจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        1.2.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และดำเนินการ ตามคู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม/ยุบเลิก และ
เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(CCIS) การย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน 
การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน
การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขั้นตอน การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. จัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชน และมติที่
ต้องการ ในพ้ืนที่หรือตำบลเดิม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ) 
2. จัดทำแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดวันย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ชัดเจน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ) 
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเรื ่องเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อให้ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอ ขอความ                              
                                 /เห็นชอบ... 
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เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)           
4. จัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ในการย้ายรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว 
5. กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาคัดเลือก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากศูนย์ที่ย้ายรวม เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รวมศูนย์แล้ว 
6. รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยส่งเอกสารมติที ่ประชุมสำรวจความคิดเห็นของชุมชน มติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวนเด็ก และจำนวน
บุคลากร ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ 
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. จัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชน และมติที่ต้องการ 
2. ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น นำผลการประชาคมเสนอต่อผู้บริหาร อปท. 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
3. จัดทำประกาศเปลี ่ยนชื ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่ อสภาท้องถิ ่นให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว 
4. รายงานการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อำเภอหรือจังหวัด พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ ที่รับรองสำเนาทุกฉบับ 
5. จังหวัดตรวจสอบเอกสารรายงานการเปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน แล้วรายงานให้
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ 
     จึงขอเสนอญัตตินี้  เ พ่ือขออนุมัต ิจากสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย และเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังกล่าวข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ขอความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กในส ังก ัดเทศบาล                         
    ตำบลนาจะหลวย และการเปลี ่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ                       
                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                     
    เห็นชอบอนุมัติการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย       
    และการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ภายใต้ชื ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
    เทศบาลตำบลนาจะหลวย  โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 
      1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 

/2. นายบุญชู... 
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      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี    
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง    

    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
    สังกัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย และการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
    ภายใต้ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

มติที่ประชุม มติทีป่ระชุมเห็นชอบอนุมัติการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย และการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ภายใต้ชื่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
งดออกเสียง  2  เสียง 

นายมงคล  ชนะขันธ์ เชิญ นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   กระผม  นายเสนีย์  จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย มีเรื่องสำคัญ  
    ที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเป็นญัตติเพิ่มเติมเนื่องจากการส่งใช้เงินยืม เงินสะสม              
    พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเรื่องของรายละเอียดของการส่งใช้เงินยืม              
    เงินสะสม ปีงบประมาณ 2558 ส่วนของรายละเอียดมอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง 
    เป็นผู้ชี้แจง 
นายมงคล ชนะขันธ์  ผมขอมติที่ประชุมบรรจุญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2567 เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่    
    4 ครั้งที่ 1/2566 ในข้อ 4.8 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้บรรจุ            
    ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าใน              
    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1/2566 
    ในข้อ 4.8 โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ  

/1. นายสมศักดิ์... 



26 
 

1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี    
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง   
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไมเ่ห็นชอบให้บรรจุญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ 
    สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1/2566  ในข้อ 4.8 โปรดยกมือ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติบรรจุญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี                   
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ                 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 1/2566  ในข้อ 4.8 

    4.8 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นางนันทวรรณ  โวหาร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน  
ผู้อำนวยการกองคลัง  นางนันทวรรณ  โวหาร ผู้ อำนวยการกองคลังขออนุญาตอ่านญัตติแทน                        
    ท่านนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า นายเสนีย์ จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  
    ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ  
    ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
พิจารณาให้ความเห้นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี ้ยยังชีพความพิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558 

เหตุผล 
    ด้วยเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่าย          
    ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558  เทศบาลบาลตำบลนาจะหลวย 
                  /ได้ยืมเงิน... 
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ได้ยืมเงินสะสมจ่ายค่าเบี้ยยังชีพความพิการ สัญญาเงินยืมเลขที่ 41/2558            
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558  จำนวน  27 ,200 บาท  ในปีงบประมาณ 
2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  15 ,200  บาท  ทำให้มีเงินสะสม   
ค่าเบี้ยยังชีพความพิการคงค้าง  จำนวน  12,000  บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559  
ถึงปัจจุบัน 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงมีความประสงค์ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายค่าเบี้ยยังช ีพความพิการ   
ประจำปีงบประมาณ 2558  
ระเบียบ 
1. หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 6899  ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
2. หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 3067  ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 
จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย พิจารณาให้
ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2558 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ในส่วนของเบี้ยค่ายังชีพที่ค้างบัญชีมาตั้งแต่ปี 59 เนื่องจากว่าเงินที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอุดหนุน มา 27,200 บาท แต่อุดหนุนมา 15,200 บาท 
ก็จะเป็นเงินค้างบัญชีมา  12,000 บาท ตั้งแต่ปี 2558 นำเรียนสภาเพ่ือจะนำ
เงินสะสมส่งใช้ให้แล้วเสร็จจะได้ไม่เป็นภาระทางบัญชี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอุดหนุนมา ปี 65 แต่ปี 65 ยังไม่ดำเนินการส่งใช้ ถ้าส่งใช้ภายในปี 65 
เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี แต่ข้ามมาปี 66 แล้วเลยต้องเป็นอำนาจของ
สภาฯ ตามหนังสือ ที่ มท. 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 
ข้อ 2 ถ้าส่งใช้หลังปีงบประมาณเป็นอำนาจของสภาฯ ก็เลยจะขอมติส่งใช้เงินยืม 
12,000 บาท 

นายมงคล  ชนะขันธ์  จากปี 58  เป็นต้นมา เป็นเงิน 12,000 บาท ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม            
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อส่งใช้เงินยืม มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี    
    ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อส่งใช้เงินยืม   
    จำนวน 12,000 บาท โปรดยกมือ 

ผู้ยกมือ 
1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 

      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 

/7. นายรัฐพงษ์... 
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      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี    
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง   
    สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือส่งใช้เง ินยืม จำนวน            
    12,000 บาท  โปรดยกมือ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อส่งใช้เงินยืม จำนวน 12,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

นายมงคล  ชนะขันธ์  ต่อไปจะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2567  เชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ อาจอ่อนสี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอชี้แจงตามร่างเดิม ดังนี้ 

  ร่าง- 
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ประจำปี  พ.ศ. 2567 
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 1  มีนาคม 2567   

            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 
         2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤษภาคม  2567 
            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ระหว่างวันที่  1 - 30   สิงหาคม    2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤศจิกายน  2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู  นามโล  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผม นายบุญชู นามโล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอกำหนดสมัย              
              ประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ประจำปี  พ.ศ. 2567             
    ตามร่างเดิม 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายเอกชัย  พวงจำปา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมเห็นว่าควร  
            /จะเปลี่ยนห้วง... 
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    จะเปลี่ยนห้วงเวลา ถ้าประชุมเร็วโครงการพัฒนาก็จะเร็วเท่านั้นรู้สึกว่าปีนี้ล่าช้า  
    ขยับขึ ้นอีกนิดในห้วง 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นสมัยแรก                  
                 สมัยต่อไปค่อยหารือกันอีกที 

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเ พ่ิมเติม เชิญหัวหน้าสำนักปลัด                          
ประธานสภาเทศบาล  ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน 
หัวหน้าสำนักปลัดทศบาล  นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในการกำหนดสมัย   
    ประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ประจำปี  พ.ศ. 2567            
    ตามร่างเดิมเท่าที่ดิฉันดูก็สอดคล้องกับการทำงานแล้ว เช่น ต้นปีงบประมาณ    
    เงินยังไม่เข้าก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของช่วงเดือนสิงหาคม ก็จะ                
    เป็นการเสนอร่างงบประมาณตามระเบียบ ต้องเสนอภายใน 15 สิงหาคม  

นายมงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล  กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ประจำปี  พ.ศ. 2567 

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์ - 1  มีนาคม 2567   
            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 
         2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤษภาคม  2567 
            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ระหว่างวันที่  1 - 30   สิงหาคม    2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤศจิกายน  2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 
    โปรดยกมือ 
    ผู้ยกมือ 
      1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
      2. นายบุญชู  นามโล 
      3. นายอุทัย  ประนันท ์
      4. นายสุมล  ผาดี 
      5. นายพา  สุทนัง 
      6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
      7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น 
      8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
      9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
      10. นายสมศรี  ระอองศร ี

/ไม่เห็นชอบ... 
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    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง   

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
 ประจำปี  พ.ศ. 2567 

1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 1  มีนาคม 2567   
            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 
         2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤษภาคม  2567 
            (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ระหว่างวันที่  1 - 30   สิงหาคม    2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 

4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤศจิกายน  2567 
           (มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน) 
    ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายมงคล  ชนะขันธ์  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายอุทัย  ประนันท์  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุทัย  ประนันท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  สอบถาม  2 เรื่อง 

1. คลองชำรุด ถนนจากสี่แยกบ้านกระผมไปสี่แยกบ้านพ่อหนูเมื่อไหร่จะดำเนินงาน
ซ่อมแซมดำเนินการให้ด้วย เสนอรอบที่ 2 แล้ว ถนนเถาว์ถวิลย์ที่ชำรุดเอาหิน
คลุกไปปะถนนไว้แต่ไม่เกลี่ยให้เรียบร้อยให้ดำเนินการแก้ไขใหม่ด้วย 
2. เสาไฟที่ตลาดเสาใหญ่ออกดวงเดียวปกติออก 3 - 4 ดวง อยากให้ดำเนินการ
แก้ไขให้สว่างทุกดวง ต้นที่ 2 อยู่สี่แยกโรงเรียน กรป. กลางอุปถัมภ์ ซ่อมแซมให้
สว่างทุกหลอดด้วย 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม นายไชยวัฒน์  ใสดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นำเรียนโครงการ 2 โครงการ 
    1. บ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล โครงการที่เสนอไว้ยังไม่ดำเนินการ 
    2. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่องสุขภัณฑ์ให้ผู้ป่วย 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม  นายเอกชัย  พวงจำปา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  สอบถาม 
    1. สี่แยกโคกน้อยแผนงานดำเนินการถึงไหนแล้ว 
    2. ถนนที่ชำรุดหน้าศาลากลางบ้านถนนสุนัย ณ อุบล ซ่อมแซมให้ด้วย 
    3. ไฟส่องสว่างแบ่งไปทางห้วยซันใต้ด ้วย เช่น ถนนวิเชียร 4 หลอด กับ              
                 /สุขาภิบาล... 
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เส้นสุขาภิบาล  4 หลอด จากสุดทางคอนกรีตไปหาถนนพิรุณช่วงนี้ชำรุดหมด
หลอดไฟ LED ที่ท่านนายกติดตั้งตรงถนน 2248 สว่างดี ถ้าเป็นไปได้ต่อให้อีก
สักนิดสุดเขตเทศบาลยิ่งดีเส้น ถนน 2248 ฝากพิจารณาด้วย  

    4. เครื่องปั่นไฟของสำนักงานเทศบาลควรจะมีไว้บริการ 
    5. การจัดงานประเพณีลอยกระทงอยากให้ร่วมใจกันทำงานอย่าเกี่ยงกันปฏิบัติ 
    6. การจัดทำแผนหรือประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นอยากให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วม 
    ประชุมด้วยทุกครั้งจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา 

นายสมศรี   ระอองศรี  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม  นายสมศรี   ระอองศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  สอบถาม 
    1. คลองหน้าโรงพยาบาลนาจะหลวย เพ่ิมในแผนให้ด้วย 
    2. ท่าน้ำลงลอยกระทงปรับปรุงให้แข็งแรงด้วย 

นายบุญชู  นามโล  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กระผม  นายบุญชู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  สอบถาม 
    1. ซอย 12 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 เชื ่อมกับ ถนนเถาว์ถวิลย์ เมื่ อไหร่                 
    จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
    2. ถนนทรุด ชำรุด ดูแลซ่อมแซมด้วย 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เพ่ิมเติมถนนเถาว์ถวิลย์ที่นำไปซ่อมแซมขอตำหนิผู้อำนวยการกองช่างถนนชำรุด
ประธานสภาเทศบาล  แล้วไปทำอย่างนั้นไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย 

นายสุมล  ผาดี   เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กระผม  นายสุมล  ผาดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เสนอให้ทำโครงเหล็ก     
    เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นจุดเช็คอินเพื่อเป็นภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยว  
    อ่างห้วยซัน 

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม  นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถาม                      
    1. คลองไร้ท่อของศรีพรหมเสร็จหรือยังเห็นทำแค่เส้นเดียวหลังจากนั้นก็ไม่                   
             ดำเนินการต่อติดขัดเรื่องใด       
    2. ไฟส่องสว่างถนนศรีมันไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนเส้นนี้มืดมาก 
    3. ถังดักไขมันมีขายทั่วไปหรือไม่ ตราเป้นเทศบัญญัติแล้ว เวลาใช้จริงชาวบ้าน  
    จะประสบปัญหาเกี่ยวกับถังดักไขมันหรือไม่ 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม  นายสมศักดิ ์  อาจอ่อนสี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ฝากบ่อพัก              
    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 สูงมากประมาณ 25 ซม. จากพื้นถนนการสัญจร                
                     /ลำบากฝาก... 
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